

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านการแพทย์และด้านการบริหารการศึกษา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพียงพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีเยี่ยมรวม ๗ เหรียญ ในฐานะที่สอบได้คะแนนเป็นที่ ๑ ในวิชาหลัก ๗ วิชา และได้รับพระราชทานเหรียญทองเรียนดียอดเยี่ยมเมื่อสอบได้เป็นที่ ๑ ทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ ๑) และได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก และวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้รับเกียรติประวัติ เช่น นักเรียนเก่าดีเด่นด้านการบริหารการศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าปริณสร้อยแวลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๒ ได้รับคัดเลือกนำประวัติลงในหนังสือสำคัญระดับนานาชาติ เช่น Reference Asia Asia's Who of Men and Women of Achievement and Distinction หนังสือ Marquis Who's Who directory Thailand Executive และหนังสือ Asean's Who Knows What-๑ End จัดพิมพ์โดย Kasuya Publishing Sdn.Bhd., รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๖ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักเรียนเก่าตัวอย่าง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ รางวัลเกียรติคุณในฐานะศิษย์แพทย์ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่าง” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๐ สาขานักวิชาการพัฒนา ด้านการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะสมาชิกที่มีผลงานอันทรงคุณค่าของ International Association of University Presidents (IAUP) ๑๙๙๗-๑๙๙๘ รางวัลเกียรตินิยม สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บรรวณ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๘ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ รางวัล “แทนคุณแผ่นดิน” สาขาการศึกษา จากหนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ รางวัล “คนดีศรีพิจิตร” จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๒ Fullbright Thailand's Hall Fame กลุ่ม All-time Fame จากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ รางวัลพระราชทาน “มหิดลวราวุฒสรณ์” สาขาพัฒนาสังคม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัล “วีรยเมธีกิตติคุณ” สาขาวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๙ และได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นปุษนียแพทย์ ในโอกาสครบรอบ ๔๘ ปีของแพทยสภา เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นอาทิ



อีกทั้งยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ เช่น ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในพุทธศักราช ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประธานกรรมการบริหารโครงการสาธารณุภกรรมสำหรับเยาวชน นับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ทำความประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง เป็นบุคคลต้นแบบและทรงคุณค่า จากความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความรู้สู่การบริหารงานองค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา และยังเป็นบุคคลสำคัญทางด้านสาธารณสุข ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในสมัยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ริเริ่มการส่งนักศึกษาแพทย์ไปอยู่ร่วมกับชาวไทยภูเขาเพื่อให้สัมผัสกับวิถีชีวิตและความยากลำบากของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจุดประกายการสร้างแพทย์ชนบทขึ้นในประเทศไทย

ด้วยเกียรติประวัติที่สำคัญและผลงานอันโดดเด่น และได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด ทั้งในด้านวิชาชีพ วิชาการ และการบริหารการศึกษานั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ **ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย** ได้รับพระราชทาน**ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓** เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัด นครราชสีมา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงการแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ จากแพทยสภา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ นอกจากนี้ยังเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตร Fellow in Neuropsychiatry จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ หลักสูตรนักรับบริหาร การแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง จากวิทยาลัยนักรับบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้รับทุนจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอบรมในหลักสูตร The Columbia Senior Executive Program จาก มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เริ่มปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชชนนครินทร์ เป็นระยะเวลา ๒ ปี จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อและปฏิบัติงานที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ และได้ดำรงตำแหน่ง สำคัญของกรมสุขภาพจิตหลายตำแหน่ง ได้แก่ โฆษกกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตสังคม ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชชนนครินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ รวมถึงตำแหน่งโฆษก กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ จนกระทั่งปัจจุบัน ตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ) และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน

จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริการ ชุมชน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านพัฒนาสังคม และบำเพ็ญประโยชน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ รางวัลบุคคลดีเด่น ๔๐ ปี แห่งความภาคภูมิใจ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ โล่เกียรติคุณนราธิปพงศ์ประพันธ์ จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และรางวัลเกียรติยศพิเศษ ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทย แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นอกเหนือจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ อีกหลายคณะ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้ทำหน้าที่ตอบคำถาม เรื่องจิตเวชผ่านสื่อต่าง ๆ จนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป กอปรกับบุคลิกภาพและทักษะในการสื่อสารเป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน โดยทำหน้าที่ในการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่นโยบาย และผลงานของกระทรวงสาธารณสุข ผลงานด้านการทำหน้าที่โฆษกประจำชัด์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑



คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) เขตสุขภาพที่ ๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบดูแลงานด้านวิชาการควบคู่ไปกับการเป็นผู้ตรวจราชการให้กับ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ โยธาธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ระบบบริการสุขภาพด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในเขตที่ได้รับผลกระทบมีสุขภาพที่ดี เช่น การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขาภิบาลเพื่อตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี การจัดบริการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กไทยยุค ๔.๐

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ รัฐบาลได้ประกาศแต่งตั้ง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ด้วยเห็นถึงความสามารถด้านทักษะการสื่อสารในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นในประเทศนั้น การสื่อสารในภาวะดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสารและด้านจิตวิทยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคนในสังคมเกิดความตื่นตระหนกมากเกินไปกว่าที่เป็นอยู่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาการสื่อสารร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาของเหล่าคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องและชื่นชมจากนานาประเทศว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในด้านจิตวิทยาในการสื่อสาร จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เสียสละ อุทิศตนแก่สังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้รับพระราชทานปริญญาสาทรณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาทรณสุขศาสตร์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
ดร.วิโรท สันติประภาพ
ปริญญาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



ดร.วิโรท สันติประภาพ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเริ่มทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร.วิโรท สันติประภาพ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์มากกว่า ๒๕ ปี มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในด้านการวางนโยบายเศรษฐกิจ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และตลาดทุน

ด้านการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจนั้น ดร.วิโรท สันติประภาพ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นอกจากนี้ยังได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และตลาดทุน ดร.วิโรท สันติประภาพ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทชั้นนำหลายแห่งของประเทศ

ดร.วิโรท สันติประภาพ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศโดยการสนับสนุนการแข่งขัน เช่น การสร้างนวัตกรรม เพื่อการปรับตัวและลดต้นทุนในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การปรับลดค่าธรรมเนียมการชำระเงิน การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินในภูมิภาคให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน นำระบบไอโเบเมตริกมาใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้สถาบันการเงินให้บริการทางการเงินอย่างทั่วถึงด้วยความรับผิดชอบ และกอบประจักษ์มาภิบาล ส่งเสริมการธนาคารเพื่อความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดตั้งคลินิกแก้หนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางการเงิน และการกำกับดูแลด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ดร.วิโรท สันติประภาพ เป็นผู้วางรากฐานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการกิจที่ยากและท้าทายในอนาคต โดยการยกระดับการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านการหมุนเวียนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดการเงิน ระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำหนดนโยบายให้มากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับภาวะของเศรษฐกิจโลก



จากการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจการเงิน ของ **ดร.วิโรท สันติประภาพ** ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล Digital Organization of the Year และรางวัล Digital Transformation Award จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รางวัลธนาคารกลางที่มีผลงานโดดเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ด้านการขับเคลื่อนโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนและด้านการริเริ่มโครงการปัญญาประดิษฐ์ จากวารสารธนาคารกลาง ความรู้ และความสามารถของ **ดร.วิโรท สันติประภาพ** นั้น ไม่เพียงแต่ประจักษ์ชัดในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เห็นได้จากที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มธรรมาภิบาลของธนาคารกลางและประธานสภาที่ปรึกษาแห่งเอเชียของ Bank of International Settlement และเป็นประธานสภาผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.วิโรท สันติประภาพ ยังเป็นผู้ที่ใส่ใจในการพัฒนาการศึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย ด้วยการให้คำปรึกษาและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางการเงิน การค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้ความความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปของระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้แล้วยังได้สร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ จากต่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่และนักวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจฐานรากได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในแวดวงเศรษฐกิจ การเงิน และการธนาคาร จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อุทิศตนแก่สังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ **ดร.วิโรท สันติประภาพ** ได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์วีรवरณ ศีตีสาร
ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



รองศาสตราจารย์วีรवरณ ศีตีสาร เป็นอาจารย์และสถาปนิกผู้อุทิศตนในการทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพสถาปัตยกรรมและผังเมือง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ทั้งในระดับชุมชน เมือง ภูมิภาค และระดับชาติ รวมทั้งได้รับการยอมรับให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบแก่สถาปนิกรุ่นหลัง

รองศาสตราจารย์วีรवरณ ศีตีสาร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้แก่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้าที่ ๑๐ เล่มที่ ๑๐๕ ตอนที่ ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๑ ทั้งยังผลิตผลงานวิจัย ตำราการจราจรกับผังเมืองและเอกสารคำสอน Principles of Town Planning ตลอดจนเป็นสมาชิกตลอดชีพสมาคมสถาปนิกสยาม สมาชิกกรมการสถาปนิกอีสาน เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศักราช ๒๕๓๙-๒๕๔๓ และผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์วีรवरณ ศีตีสาร ได้รับความไว้วางใจให้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการบริหารจัดการพื้นที่อย่างหลากหลาย ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ใช้สอยประเภทต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น ออกแบบบ้านพักบุคลากร อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น และร่วมศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพื้นที่ทางธรรมชาติและแหล่งโบราณคดีในกลุ่มน้ำสำคัญของอีสานหลายแห่ง รวมทั้งออกแบบการจัดการบริหารแหล่งโบราณคดี การจัดการพื้นที่เชิงสุนทรียะเพื่อวางผังพื้นที่การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ออกแบบอาคารปฏิบัติธรรมและที่พัก ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น เป็นคณะทำงานวิจัยโครงการจัดทำแผนแม่บท การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี จนอาจกล่าวได้ว่า **รองศาสตราจารย์วีรवरณ ศีตีสาร** ได้ใช้ศักยภาพของความรู้ด้านสถาปัตยกรรมนำการพัฒนาฐานทุนท้องถิ่นทั้งในระดับของพื้นที่ทางกายภาพที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพร้อมกับการรักษาพื้นที่ความคิดและจิตวิญญาณ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรมอีสานได้อย่างโดดเด่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมด้วยการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างแก่นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม ตรงตามปณิธานและปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น



รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีตีสาร เป็นผู้ทศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุดจนเป็นที่ประจักษ์ กอปรด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ถือเป็นบุคคลต้นแบบทางความคิด สติปัญญาของสังคม และการศึกษา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ด้วยเกียรติประวัติ ที่สำคัญและผลงานอันโดดเด่น สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ **รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ ศีตีสาร** ได้รับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓



นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันเอ็มไอที ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพธุรกิจด้านวิศวกรรม เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ทางวิชาการมาสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหลายประการ ได้แก่ การนำระบบ Automation และหุ่นยนต์มาใช้ในโรงงานแปรรูปกระดาษ ช่วยให้แรงงานการผลิตต่อตันน้อยลงกว่าร้อยละ ๔๐ เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม การนำระบบควบคุมน้ำหนักขวดอัตโนมัติ (Gob weight control) มาใช้ควบคุมและปรับน้ำหนักขวดได้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า การนำระบบเช็ดแม่พิมพ์อัตโนมัติ (Auto swabbing lubrication) มาใช้ทำความสะอาดแม่พิมพ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) แก่โรงงานเพื่อประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยคุณูปการและนโยบายการบริหารงานดังกล่าว นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล จึงได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ รางวัลวิศวะชาติเด่น ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลสุดยอดนักการตลาด “ฐานเศรษฐกิจ” ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และรางวัล Global Leadership Awards ๒๐๑๒ จากนิตยสารธุรกิจ The Leader International ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ด้านการศึกษา ยังได้ดำเนินโครงการอันมีประโยชน์มากมาย อาทิ โครงการปีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โครงการสานอนาคตการศึกษา โครงการสร้างอาคารเรียนในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการมอบทุนการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี และโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งการจัดโครงการวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนเอกสารการวิจัย สิ่งพิมพ์ และข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กร

ด้วยคุณูปการดังประารณเหตุข้างต้น กอปรกับเป็นบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรยกย่องให้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ได้รับพระราชทาน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป